

บทเรียนด้านจิตวิญญาณ บทที่ 25
เรื่อง “สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

ตัวชี้วัด: รู้และเข้าใจพระคัมภีร์

สาระการเรียนรู้: รู้ และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับศาสนศาสตร์เบื้องต้น

กลุ่มอายุ: 9-11

ปีที่: 1

หัวข้อหลัก: พระเจ้าทรงสร้างฉันตามพระฉายาของพระองค์

บทเรียน: “สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า” หมายความว่าอย่างไร

เวลาที่ใช้ในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงค์การเรียนรู้:



1. เด็ก ๆ สามารถชี้หลักฐานที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสร้างชีวิตของพวกเขาตามพระฉายาของพระองค์และทรงรักพวกเขาตามแบบที่พระองค์ทรงสร้างฉัน

อุปกรณ์การสอนที่ต้องใช้:



1. ถ้าเป็นไปได้ ให้เชิญผู้ปกครองหนึ่งหรือสองคนมาร่วมชั้นเรียนที่มีลูกหน้าตาเหมือน (คล้าย) ผู้ปกครองนั้น
2. กระดาษ ดินสอสี

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับกิจกรรมเสริม:

ถ้าเป็นไปได้ ให้หากระจก หรือน้ำในอ่าง หรือวัสดุใดก็ตามที่สามารถส่องให้เห็นเงาได้

สิ่งที่ผู้สอนต้องเตรียมหรือจัดทำ:



1. อ่านบทเรียนตลอดทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณ์ที่ต้องใช้
3. อ่านพระธรรมปฐมกาล 1:27, สดุดี 139:13-16, ปฐมกาล 5:1
4. อธิษฐานให้นักเรียนมีความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรักพวกเขาและทรงสร้างพวกเขาตามพระฉายาของพระองค์

ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนำเข้าสู่บทเรียน:



ถ้าเป็นไปได้ ให้เชิญผู้ปกครองสักหนึ่ง (หรือสอง) คนให้มาร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนโดยลักษณะของเด็กมีส่วนคล้ายพ่อหรือแม่ของตน บอกเด็ก ๆ ให้ดูให้ละเอียดเกี่ยวกับความเหมือนของผู้ปกครองและลูกของพวกเขา ถามเด็ก ๆ ว่า มีส่วนไหนของนักเรียนบ้างที่เหมือนกับพ่อแม่ของนักเรียน ใช้ส่วนของใบหน้า ดวงตา โครงหน้า ทำขึ้นหรือเสียงหัวเราะ เป็นต้น หรือไม่

อ่าน ปฐมกาล 1:27 พระธรรมข้อนี้บอกเราว่าพวกเขาต่างถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า

นักเรียนคิดว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะเป็นอย่างไร เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม ถ้าพระเจ้าทรงสร้างเด็ก ๆ ให้มีลักษณะคล้ายพ่อแม่ของพวกเขา และทรงสร้างพวกเขาแต่ละคนตามพระฉายาของพระองค์ ถ้าเช่นนั้นนักเรียนคิดว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา มีลักษณะเหมือนพระองค์หรือแสดงออกแบบเดียวกับพระองค์หรือไม่ เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม

กิจกรรมการเรียนการสอน:



• พูดยกกับนักเรียน เราได้รับการสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า นี่คือนี่คือสิ่งที่มหัศจรรย์!

- ขออาสาสมัครนักเรียนหนึ่งคนอ่านพระธรรมสดุดี Psalm 139:13-16 ปฐมกาล 1:27 และปฐมกาล 5:1.
- บอกพวกเขาว่า คงไม่ใช่สิ่งที่ยากที่เราจะชอบตัวเราเองเมื่อเรารู้ว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า ให้วาดรูปในหัวข้อ “สร้างตามพระฉายาของพระองค์” ตามความคิดของนักเรียน ไม่มีการตัดสินว่านักเรียนวาดรูปผิดหรือถูก นักเรียนมองเห็นตัวเองอย่างไรเมื่อรู้ว่าได้รับการสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า นักเรียนอาจใช้วิธีการเขียนแทนการวาดรูปเพื่อบอกถึงความสามารถหรือสิ่งที่ดีในตัวนักเรียน (เช่น การหว่านโยผู้อื่น

ถ้าเราได้รับการสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าแล้ว เราก็จะต้องแสดงออกแบเดียวกับพระองค์ด้วยเช่นกัน พระลักษณะอะไรของพระองค์ที่ควรแสดงออกผ่านทางชีวิตของเรา นักเรียนควรตอบด้วยคำถามตอบเช่น มีใจเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ ปราณี ให้อภัย เป็นต้น เขียนคำตอบของนักเรียนลงบนกระดาน



แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละสี่คน ในกลุ่มของนักเรียน ให้เลือกพระลักษณะอย่างหนึ่งของพระเจ้า คิดและแสดงเป็นละครหน้าชั้น เราต่างได้รับการสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและจำเป็นต้องจำไว้ว่าในทุก ๆ สถานการณ์ในชีวิตของเรา เราต้องแสดงออกถึงพระลักษณะของพระองค์ผ่านทางชีวิตของเรา นี่ไม่ใช่สิ่งที่ยาก แต่เราสามารถอธิษฐานขอการทรงนำและกำลังจากพระเจ้า เราเป็นลูกของพระองค์!



○ **ผนังของ The Christian world view house model** ที่บอกกับเราว่าเราได้รับการทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม ไขแล้ว ผนังสี่เหลี่ยมนี้เอง ผนังสี่เหลี่ยมนี้บอกอะไรแก่เราบ้าง เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม ดีมาก ความบาปทำให้เรารู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเรา แต่พระเจ้าทรงบอกความจริงแก่เรา ความจริงนั้นก็คือเราได้รับการสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระองค์เพื่อสะท้อนพระลักษณะ (พระฉายา) ที่สวยงามของพระองค์ออกมา เราสามารถมีสันติสุขได้ เพราะเราารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากมาย



● เขียนข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ลงบนกระดานหรือกระดาษแผ่นใหญ่แล้วแปะไว้หน้าชั้น สดุดี 139:13-16, ปฐมกาล 1:27, ปฐมกาล 5:1. แบ่งนักเรียนออกเป็นสี่หรือห้ากลุ่ม มอบหมายพระคัมภีร์หนึ่งข้อต่อหนึ่งกลุ่ม ให้พวกเขาแสดงละครสั้นหรือร้องเพลงหรือวาดภาพที่เกี่ยวกับพระคำข้อนั้น ๆ หลังจากนั้นแสดงให้เพื่อนในห้องดู บอกนักเรียนที่ออกมาแสดงให้ทวนข้อพระคัมภีร์ที่กลุ่มของตนแสดงอีกครั้ง

การจบบทเรียน:



พูดกับนักเรียนว่า เราได้เห็นจากพระคำของพระเจ้าในวันนี้แล้วว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เรา มีความฉลาด ให้รู้ว่าสิ่งไหนถูกและผิด ให้มีสุขภาพทางอารมณ์ที่แข็งแรง และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พระองค์ทรงสร้างเราเหมือนพระองค์ คือตามพระฉายาของพระองค์

มีสิ่งใดบ้างที่เราทำแล้วแสดงว่าเรา “ไม่ได้” สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าออกมา เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม (เด็ก ๆ ควรจะบอกว่าพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความบาป เช่น การเห็นแก่ตัว การโกหก การขโมย การอิจฉา การไม่เชื่อฟัง หลอกลวง เป็นต้น)

มีสิ่งใดบ้างที่เมื่อเราทำแล้วเป็นการสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าออกมา เปิดโอกาสให้นักเรียนตอบคำถาม นักเรียนควรตอบในลักษณะ เช่น การเชื่อฟังพ่อแม่และครู การช่วยเหลือผู้อื่น การมีเมตตา ซื่อสัตย์ ช่วยเหลืองานบ้านโดยไม่ต้องให้ใช้ เป็นต้น

เขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่โรงเรียนและที่บ้านเป็นการสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าออกมา นำกระดาษแผ่นนั้นกลับบ้านและเช็คว่าตนเองได้ทำตามรายการต่าง ๆ ที่เขียนลงไปหรือไม่เพื่อเป็นการสะท้อนพระฉายาของพระเจ้าในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้

กิจกรรมเสริม:



บอกกับนักเรียน เมื่อเรามองดูกระจก มองอ่างน้ำใส หรืออะไรก็ตามที่มีเงาสะท้อน เราจะสามารถมองเห็นหน้าหรือเงาของตัวเองได้ แสดงสิ่งนี้โดยการหาบ่อน้ำที่อยู่ใกล้ห้องเรียน หรือนำอ่างน้ำที่ลึกมากพอที่จะทำให้ให้นักเรียนเห็นเงาที่ฉวมน้ำได้ แล้วพูดว่า พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ เมื่อพระองค์มองมายังเรา พระองค์ทรงเห็นอะไรในพวกเราบ้าง ให้นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับคำถาม ข้างกับนักเรียนว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยและดีพระทัยเมื่อเห็นเราสะท้อนพระฉายาของพระองค์ออกมา

ผู้สอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใช้ได้ดี? กิจกรรมใดที่ใช้ไม่ได้? ฉันได้เตรียมตัวอย่างไรบ้างสำหรับบทเรียนครั้งต่อไป)

การประเมินผลผู้เรียน: